



THÔNG TIN THÔNG BÁO CẤP THỜI
Văn Phòng Giao Tế Công Cộng Sở Cảnh Sát OC, 714-904-7042

Sở Cảnh Sát Quận Cam Nhìn Thấy Việc Gia Tăng Trong Sự Câu Lưu Tệ Trạng Trộm Cấp tại các Cửa Hàng Bán lẻ, Thâu Hồi các Tài Sản sau khi thi hành những nỗ lực Ngăn Chặn Chủ Động

MISSION VIEJO, Ca. (Ngày 21 Tháng Mười Một, 2022) – Những nỗ lực thi hành các biện pháp chủ động nhằm đối phó với con số gia tăng các phức trình về trộm cắp tại các trung tâm bán lẻ kết quả đã giam giữ 14 can tình nghi chịu trách nhiệm cho việc đánh cắp các tài sản trị giá gần \$43,000 trong số hơn 52 vụ đánh cắp tại các trung tâm bán lẻ.

Kể từ 4 Tháng Mười, Văn Phòng Dịch Vụ Cảnh Sát tại Thành Phố Mission Viejo (MVPS) đã đối đầu với một con số báo cáo liên quan đến trộm cắp tại các trung tâm bán lẻ và thâu hồi các tài sản trị giá \$25,000 bị đánh cắp. Trong một số các biến cố liên tiếp xảy ra, các nhóm trộm cắp tại các cửa hàng bán lẻ có tổ chức được tình nghi tham dự vào những vụ trộm cắp này.

Đại Úy Christopher McDonald, Trưởng Cơ Quan Dịch Vụ Cảnh Sát của Thành Phố Mission Viejo phát biểu: “Gần đến mùa lễ hội, Văn Phòng Dịch Vụ Cảnh Sát Mission Viejo (MVPS) đã tăng cường những nỗ lực hợp tác với khu vực bán lẻ tư nhân, gia tăng các hoạt động trong chiến dịch bảo vệ và có những nhân viên an ninh chìm làm việc tại các thương xá của thành phố. Kết quả, việc bắt giữ các nghi can trộm cắp và thâu hồi các tài sản bị đánh cắp đã gia tăng thành quả một cách rõ rệt.”

Trung Tâm Thẩm Định Tình Báo OC Shield tại Quận Cam, một chương trình hợp tác khu vực công-tư, cũng đang có những nỗ lực tập trung vào việc ngăn ngừa nạn trộm cắp tại các cửa hàng bán lẻ. Mới gần đây, đại diện các cơ quan công lực và các khu vực tư nhân từ các Quận Cam và Quận Los Angeles đã thảo luận những chiến lược ngăn ngừa hiệu quả và hợp tác điều tra.

Cảnh Sát Trưởng Quận Cam Don Barnes phát biểu: “Kẻ gian tìm cách thủ lợi vào những mùa mua sắm lễ lạc bận rộn, và đây là một vấn nạn cho các nhà bán lẻ trên toàn Quận Cam. Trong lúc chúng ta thực hiện những biện pháp chủ động liên quan đến vấn đề trộm cắp tại các cửa hàng bán lẻ trong cộng đồng chúng ta qua nhiều phương cách, chúng ta cũng cần đến sự hợp tác của cộng đồng phối hợp với chúng ta.

“Tôi khuyến khích các nhà bán lẻ nên phức trình ngay lập tức bất kỳ những vụ trộm cắp nào và yêu cầu khách hàng nên cảnh giác và báo cáo bất kỳ một hoạt động khả nghi nào.”

Phức trình trộm cắp tại cửa hàng bán lẻ xin gọi Phòng Công Văn Sở Cảnh Sát Quận Cam tại số 714-647-7000 hay 949-770-6011. Trong trường hợp khẩn cấp hay phức trình một tội phạm đang tiến hành, xin gọi 9-1-1. Đối với những thông tin an toàn vào dịp lễ và tài nguyên xin vào ocsheriff.gov/staysafeoc.

###